

รายงานความเชื่อมั่นอิสระต่อสมาชิกของ กลุ่ม Exness

**การคำนวณและตรวจสอบปริมาณการซื้อขาย
การถอนเงินของลูกค้าและค่าคอมมิชชั่นของตัวแทน 1 ตุลาคม 2014 - 31 ธันวาคม
2014**

Deloitte ได้รับการว่าจ้างโดยกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัท Exness ("กลุ่มบริษัท" หรือ "Exness") เพื่อดำเนินการในข้อตกลงทางความเชื่อมั่นที่เหมาะสมเกี่ยวกับความถูกต้องของการคำนวณปริมาณการซื้อขายที่ดำเนินการโดยลูกค้าของ Exness ผ่านแพลตฟอร์ม MT4 ของกลุ่ม จำนวนเงินทั้งหมดของค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนและการถอนเงินของลูกค้าสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2014 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2014

ข้อมูล	การทำธุรกรรม MT4 ที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2014 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2014 ที่มาจากกลุ่มบริษัท
รูปแบบหลักเกณฑ์	<p>ชุดที่สมบูรณ์ของการซื้อ/ขายตราสารที่รวมอยู่ในการคำนวณปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในรอบที่เลือก (1 ตุลาคม 2014 ถึง 31 ธันวาคม 2014)</p> <p>สูตรการคำนวณปริมาณการซื้อขาย: ปริมาณการซื้อขาย * ขนาดล็อต * อัตราดอลลาร์สหรัฐ</p> <p>หมายเหตุ:</p> <ol style="list-style-type: none">1) คุณด้วย 2 สำหรับการซื้อขายที่เปิดและปิดในรอบระยะเวลา2) ขนาดของล็อตตั้งแต่ 1-100,000 และขึ้นอยู่กับตราสารพื้นฐาน <p>ชุดที่สมบูรณ์ของยอดการทำธุรกรรมที่รวมอยู่ในการคำนวณค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนและเงินที่ถอนของลูกค้าทั้งหมดในรอบที่เลือก (1 ตุลาคม 2014 ถึง 31 ธันวาคม 2014)</p> <p>หมายเหตุ:</p> <ol style="list-style-type: none">1) จำนวนเงินที่ถอนของลูกค้ารวมถึงการถอนภายนอกลูกค้าไปยังธนาคารและ/หรือสถาบันการชำระเงิน/ตัวแทนเท่านั้น และไม่รวมถึงการโอนเงินภายในใด ๆ โบนัส ฯลฯ

ในความเห็นของเรา การคำนวณได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับรูปแบบหลักเกณฑ์สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2014 ถึง 31 ธันวาคม 2014 ตามรูปแบบหลักเกณฑ์การคำนวณสำหรับปริมาณการซื้อขายทั้งหมด ค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนและเงินที่ถอนของลูกค้าทั้งหมดสำหรับรอบของวันที่ 1 ตุลาคม 2014 ถึง 31 ธันวาคม 2014 มีดังนี้:

- ปริมาณการซื้อขายทั้งหมด: 536.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (\$536,063,091,613)
- ค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนทั้งหมด: 6.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (\$6,844,274)
- เงินที่ถอนของลูกค้าทั้งหมด: 42.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (\$41,976,067)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้ให้บริการด้านความเชื่อมั่น

ความรับผิดชอบของเราคือการแสดงข้อสรุปที่อยู่บนพื้นฐานของขั้นตอนของเราในความสมบูรณ์และความถูกต้องของปริมาณการซื้อขาย/ขายตราสารของลูกค้าของ Exness และเงินที่ถอนของลูกค้าสำหรับระยะเวลาที่เลือก เราดำเนินการในข้อตกลงของเราให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในข้อตกลงด้านความเชื่อมั่น ISAE 3000 ข้อตกลงด้านความเชื่อมั่นที่นอกเหนือจากการสอบบัญชีหรือการสอบทานของประวัติข้อมูลทางการเงินที่ออกโดยคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีและความเชื่อมั่นสากล (IAASB) เพื่อระบุว่า การคำนวณที่มีการจัดทำขึ้นมีความสอดคล้องกับรูปแบบหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับสำหรับรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2014 ถึง 31 ธันวาคม 2014

ข้อตกลงของเราให้ความเชื่อมั่นที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ใน ISAE 3000
ความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลหมายถึงระดับสูงแต่ไม่ระดับที่สมบูรณ์ของการประกัน
ความเชื่อมั่นที่สมบูรณ์ไม่ค้ำประกันความสำเร็จเนื่องมาจากปัจจัยต่อไปนี้: การใช้งานของการทดสอบที่คัดสรร
ข้อจำกัดโดยธรรมชาติของการควบคุมภายใน
ความจริงที่ว่าหลักฐานส่วนมากที่มีให้เราเป็นการโน้มน้าวใจมากกว่าจะเป็นข้อสรุปและการใช้วิจารณญาณในการรวบรวม
และประเมินหลักฐานและการสร้างข้อสรุปที่อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานนั้น ๆ

ขั้นตอนของเราอยู่บนพื้นฐานของ:

- ความเข้าใจในธุรกิจ Exness
รวมถึงการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน
รวมถึงการหารือกับผู้บริหารของ Exness
สำหรับประสิทธิภาพการดำเนินงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบในการคำนวณของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด
ค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนและเงินที่ถอนของลูกค้าทั้งหมด
- พิจารณาความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ผิดพลาดของการคำนวณ
- การทดสอบประสิทธิภาพการดำเนินงานของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการเก็บและรวบรวมของข้อมูลการคำนวณ
บนพื้นฐานของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด ค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนและเงินที่ถอนของลูกค้าทั้งหมด
การทดสอบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้หลักฐานสนับสนุนความเห็นของเราเกี่ยวกับความสมบูรณ์และความถูกต้อง
ของการคำนวณและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในเหล่านี้
- การคำนวณปริมาณการทำธุรกรรมในการซื้อ/ขายทั้งหมด
ค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนและเงินที่ถอนของลูกค้าทั้งหมดสำหรับรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2014 ถึง 31 ธันวาคม
2014 ปริมาณการซื้อขายสำหรับตราสารทางการเงินทั้งหมด
ค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนและเงินที่ถอนของลูกค้าทั้งหมดที่มีการแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของวันที่ทำธุรกรรม
- เยี่ยมชมเว็บไซต์การดำเนินงานของ Exness ในการทดสอบข้อมูลเบื้องต้นบนพื้นฐานของตัวอย่าง
ขั้นตอนเหล่านี้รวมถึง:
 - การเลือกตัวอย่างของการฝากเงินและถอนเงินจากแพลตฟอร์มการซื้อขายของกลุ่มบริษัทและการตรวจสอบ
การทำการธุรกรรมที่เลือกด้วยหลักฐานสนับสนุนจากการใช้งานธนาคารภายนอกที่นำมาใช้สำหรับการทำ
ธุรกรรมดังกล่าวเพื่อตรวจสอบว่าตัวอย่างนั้นแสดงการทำการธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากลูกค้า
 - การเลือกตัวอย่างของการทำการธุรกรรมในค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนจากแพลตฟอร์มการซื้อขายของกลุ่มบริษัท
และคำนวณใหม่ในค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนโดยใช้รายละเอียดการทำการธุรกรรมรายบุคคลของลูกค้าและ
เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นที่บังคับเพื่อตรวจสอบการมีอยู่และความถูกต้องของค่าคอมมิชชั่นของตัวแทน
ที่มีการรับทราบในช่วงระยะเวลาที่เลือก
- ตรวจสอบการคำนวณปริมาณการซื้อขายทั้งหมด
ค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนและเงินที่ถอนของลูกค้าด้วยการคำนวณตามลำดับของกลุ่มบริษัทในช่วงเวลาเดียวกัน

รายงานของเราจัดทำให้เฉพาะสมาชิกของกลุ่มแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งสอดคล้องกับ ISAE 3000
การทำงานของเรารับการดำเนินการเพื่อให้เราสามารถระบุเรื่องที่เราจะต้องระบุต่อพวกเขาในรายงานนี้และไม่มีจุด
ประสงค์อื่นใด ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราไม่ยอมรับหรือรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น
รายงานนี้หรือข้อสรุปที่เราได้สร้างขึ้น เว้นแต่กลุ่มและสมาชิกของกลุ่มซึ่งเป็นส่วนหลักสำหรับการทำงานของเร

ความเป็นอิสระ

เรามีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ ICAEW สำหรับการดำเนินการในข้อตกลงของเรา



Panicos Papamichael

หุ้นส่วน, ฝ่ายบริการด้านความเสี่ยงองค์กร
และในนามของ
บริษัท ดีลอยท์ จำกัด

Nicosia, 9 มีนาคม 2015